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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 
                                สมัยสามัญที่ ๓  ครั้งที่ ๒ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

         วันอังคาร  ที่ ๒๔  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
         ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล  ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมาย

เหตุ 
๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 
๙ 

๑๐ 
๑๑ 
๑๒ 
๑๓ 
๑๔ 
๑๕ 
๑๖ 
๑๗ 
๑๘ 
๑๙ 
๒๐ 
๒๑ 

นายบุญนะ          ตามล 
นายบุญธรรม   แสนดวงแก้ว 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์ 
นายทัตธน          หาดพรม 
นางสุภาภรณ์      รุ่งเรือง 
นายณรงค์           วังอินทร์ 
ว่าที่  ร.ต. เอกชัย ท้าวหน่อ 
นางธัญญารัตน์   ปัญญา 
นายพิทยา           วชิัยยา 
นางสันต์ฤทัย        แก้วใส 
นายชเณรินทร์    บัวผัน 
นายวิฑูร            วรัญสิรภพ 
นายอนันท์          สุริยศ 
นายอภิวัฒน์       สอดสี 
นางละเอียด       เตชะเสนา 
นายรุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
นางระเบียบ       กะรัตน์ 
นางบุญทุม         สุขใจ 
นายอ านวย         สงคราม 
นายประสิทธิ์      สุริยา 
นางจ าเนียร         ม้าแก้ว 

ประธานสภา อบต.เมืองจัง 
รองประธานสภา อบต.เมืองจัง 
เลขานุการสภา ฯอบต.เมืองจัง 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๒ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๓ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๔ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๕ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๖ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๗ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๘ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๙ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๐ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
สมาชิก อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

บุญนะ       ตามล 
บุญธรรม    แสนดวงแก้ว 
ศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์ 
ทัตธน        หาดพรม 
สุภาภรณ์    รุ่งเรือง 
ณรงค์         วังอินทร์ 
เอกชัย        ท้าวหน่อ 
ธัญญารัตน์    ปัญญา 
พิทยา          วชิัยยา 
สันต์ฤทัย         แก้วใส 
ชเณรินทร์      บัวผัน 
วิฑูร            วรัญสิรภพ 
อนันต์          สรุิยศ 
อภิวัฒน์        สอดสี 
ละเอียด       เตชะเสนา 
รุ่ง              อินต๊ะวงค์ 
ระเบยีบ       กะรัตน์ 
บุญทุม        สุขใจ 
อ านวย        สงคราม 
ประสิทธิ์       สุริยา 
จ าเนียร        ม้าแก้ว 

 

        
ผู้ไม่มาประชุม –     ๑. นางประกอบ   ไชยชนะ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
 

๘ 
๙ 

นายส ารวย         ผัดผล 
นายธีรศักดิ์         โคกมา 
นายม้าย             สงคราม 
นายขวัญประชา   วังสนิท 
นางสาวธิดารัตน์        เบ้าเงิน 
นายธีรยุทธ์         วรรณงาม 
นายวิชัย            อินท า 
 
นายประสิทธิ์       จันทร์ดี 
นางธัญญาพันธ์  สุขนันตพงศ์ 

นายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
รองนายก อบต. เมืองจัง 
เลขานุการนายกอบตเมืองจงั
รองปลัดอบตฯ 
ผู้อ านวยการกองช่าง 
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ 
นักวิชาการเกษตร 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส ารวย       ผัดผล 
ธีรศักดิ์       โคกมา 
ม้าย            สงคราม 
ขวัญประชา   วังสนิท 
ธิดารัตน์       เบ้าเงิน 
ธีรยุทธ์         วรรณงาม 
วิชัย            อินท า 
 
ประสิทธิ์       จันทร์ดี 
ธัญญาพันธ์ สุขนันตพงศ์ 

 

                  
 เริ่มประชุม   เวลา   ๐๙.๓๐  น. 
นายศิลปศาสตร์   สมฤทธิ์    เลขานุการสภาฯ 
                      ตรวจองค์ประชุม   เมื่อครบองค์ประชุม   จึงเสนอให้ประธานสภาฯกล่าวเปิดการประชุม
สภาฯตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายบุญนะ ตามล     ประธานสภาฯ   
                      ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได้อ่านประกาศสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเมืองจัง  และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบ 
นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์     เลขานุการสภาฯ  
                      อ่านประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองจัง   และระเบียบวาระการประชุมให้ที่ประชุม
ทราบ และเชิญประธานสภาฯด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 
               ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ    
   นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
 เรื่องท่ี ๑ วันนี้ นางประกอบ ไชยชนะ สมาชิกสภาฯหมู่ ๖ ได้ขอลาไปโรงพยาบาล เนื่องจากมี
อุบัติเหตุในเรื่องของสุขภาพตา ผมก็ขอแจ้งให้ท่านสมาชิกสภาฯได้รับทราบ 
 เรื่องท่ี ๒ ผมได้มีหนังสือเชิญทางผู้น าหมู่บ้านรวมถึงเกษตรอ าเภอ เข้าร่วมประชุมเพ่ือท่านจะได้ชี้แจง
ในเรื่องของภัยแล้ง รวมถึงแผนผังที่จะจัดงานที่หมู่ ๙ ด้วย 
   
                ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ ที่  
๓ ครั้งที ่๑  ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 
นายบุญนะ  ตามล      ประธานสภาฯ  
                      รายงานการประชุมสภาฯเลขานุการสภาฯ ได้ถ่ายเอกสารแจกให้แก่สมาชิกสภาฯทุกท่านไป
แล้ว และรายงานการประชุมก็ได้ผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแล้ว   มี
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สมาชิกท่านใดจะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมอีกหรือไม่   ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สมัยสามัญท่ี ๓ ครั้งที ่๑ วันจันทร์ ที ่๑๖ เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  
ที่ประชุม            มีมตริับรองรายงานการประชุมสภาฯด้วยคะแนนเสียง  ๑๙  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  
ไมเ่ห็นชอบ  -  เสียง 
 
               ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องญัตติเพื่อพิจารณา 
                ๓.๑ พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ่อน้้าดิบ

พร้อมระบบสูบน้้า) หมู่ที่ ๑ บ้านหาดเค็ต ต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  จ้านวนเงิน 

๑๔๐,๔๐๐ บาท 

                ๓.๒ พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบสูบน้้า

และระบบกรองน้้า) หมู่ที่ ๓ บ้านหาดผาขน  ต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  จ้านวนเงิน 

๒๕๑,๙๐๐ บาท 

                ๓.๓ พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบสูบน้้า

พร้อมระบบจ่ายน้้า) หมู่ที่ ๔ บ้านเมืองหลวง ต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จ้านวนเงิน 

๔๗๕,๙๐๐ บาท 

                ๓.๔ พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ระบบสูบน้้า

และระบบกรองน้้า) หมู่ที่ ๕  บ้านเมืองจังเหนือ ต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จ้านวนเงิน  

๑๖๒,๗๐๐ บาท 

       ๓.๕ พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ่อน้้าดิบ

พร้อมระบบสูบน้้า) หมู่ที่ ๗ บ้านสบยาว ต้าบลเมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จ้านวนเงิน ๑๕๓,๔๐๐ 

บาท 

                ๓.๖ พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล

ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง (หอถังสูงพร้อมระบบจ่ายน้้า) หมู่ที่ ๑๑ บ้านมงคลเจริญสุข (หาดผาหมู) ต้าบล

เมืองจัง อ้าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  จ้านวนเงิน  ๔๙๕,๙๐๐ บาท 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

            การประชุมในวาระนี้  ถือเป็นวาระส าคัญเนื่องจากท่ีประชุมสภาฯ จะต้องพิจารณาอนุมัติจ่ายขาด

เงินสะสม ที่ในแต่ละหมู่บ้านได้แจ้งให้กองช่าง ออกส ารวจและแจ้งประมาณการมาเพ่ือเสนอสภาฯในวันนี้ ซ่ึง
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แบบแปลนและประมาณการของแต่ละโครงการ ก็ได้อยู่ในมือของสมาชิกทุกท่านเรียบร้อยแล้ว  ส าหรับการ

พิจารณาอนุมัติ  ผมจะเสนอว่า  ให้ที่ประชุมพิจารณาในทุกโครงการ ที่ได้เสนอเหตุผลและความจ าเป็นมานั้น

ถูกต้องหรือไม่ รวมถึงประมาณการในแต่ละโครงการเหมาะสมมากน้อยแค่ไหน อย่างไร 

นายส ารวย   ผัดผล   นายก อบต. 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ที่เคารพ วันนี้ผมขออนุญาตแจ้งสภาฯว่าได้เซ็นอนุมัติ

โครงการที่ใช้เงินเหลือจ่ายจากแพสูบน้ าของบ้านหมู่ ๖ จ านวน เจ็ดแสนกว่าบาท เพื่อจะได้ด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้างต่อไป ส่วนในเรื่องของงบภัยแล้งแต่ละหมู่บ้านได้เริ่มด าเนินการแล้ว ล่าสุดท่านผู้ว่าฯกับนายอ าเภอเข้ามา

ตรวจฯก็พึงพอใจ และท่านจะรายงานต่อระดับสูงต่อไป ก็ต้องขอขอบคุณแกนน าที่ไปสื่อสารและรวมพล

ออกมาด าเนินการจนลุล่วงมา ณ ที่นีด้้วย อีกเรื่องคืองานไม้ผลในวันที่ ๒๘ พ.ค. นี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าฯ

มาเปิดงานตอนเช้า ทางอ าเภอจึงเสนอให้มีการประกวดกิจกรรมต่าง ๆในวันที่ ๒๗ พ.ค. ๕๙ เพ่ือจะได้มอบ

รางวัลและมอบใบประกาศผู้เข้าอบรมฯพร้อมกันในวันที่ ๒๘ พ.ศ. ส าหรับกิจกรรมมีหลายอย่าง เข่น บุ๊ตของ

ทางเกษตรที่จะมาให้ความรู้ต่าง ๆ ส าหรับภาคกลางคืนจะเป็นเรื่องของทางหมู่บ้าน (ร าวง)  ส าหรับในวันนื้ ผม

จะขออภิปรายในส่วนของปัญหา โดยขอแบ่งกลุ่มปัญหาออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่แจ้งมายาวนาน

แต่ปัจจุบัน ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขยิ่งตอนนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนมากคือบ้านหาดผาหมูและบ้านเมืองหลวง ซึ่ง

กองช่างได้ประมาณการแล้ว ส่วนรายละเอียดคงจะเป็นทางสมาชิกสภาฯจะได้น าเสนอ ส าหรับบ้านหาดผาหมู

เป็นบ่อโยคมีผู้อาศัยเฉพาะครัวเรือน ๑๑ หลัง แต่ถ้ารวมถึงศูนย์แค้มจอยฯอีกประมาณ ๓๐ คน และรอบๆเป็น

สวนเกษตร ส่วนบ้านเมืองหลวงจะเป็นระบบสูบน้ าเก่าแต่เดิม แต่เมื่อสองอาทิตย์ก่อนมีการเสียหายต่อระบบ

สูบน้ า (เพาเวอร์ปั้ม)เสีย ชาวบ้านมาจัดการเปลี่ยนแต่ก็ไหม้อีก จึงได้ให้ทางช่างช านาญการมาตรวจสอบ

ร่วมกับทางอบต. และประมาณการค่าใช้จ่ายออกมา  กลุ่มที่สองตามที่กองช่างได้ประมาณการมาก็คือเป็นการ

เช้าไปแก้ไขปรับปรุงประปาเดิมที่มีอยู่แล้ว แต่ไม่ได้มาตรฐานก็คือบ้านหาดเค็ต หมู่ ๑ และบ้านสบยาว หมู่ ๗ 

ซึ่งปัญหาขณะนี้ ก็คือจุดสูบน้ าหรือบ่อน้ าใสเดิมไม่สามารถด าเนินการได้ จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน อีกกลุ่มก็เป็น

ปัญหาเรื้อรังมา และช่วงนี้เป็นช่วงหน้าแล้งก็เลยเป็นวิกฤตท าให้ประชาชนได้รับผลกระทบหาไม่รีบแก้ คือบ้าน

หาดผาขน หมู่ ๓ และบ้านเมืองจังเหนือ หมู่ ๕ ซ่ึงบางจุดอาจจะต้องมีการรื้อใหม่ ทั้งอุปกรณ์ต่างๆ มีปัญหา

จะต้องเปลี่ยนแทบจะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งทางกองช่างได้ประมาณการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ครับ 

นายศิลปศาสตร์  สมฤทธิ์   เลขานุการสภาฯ 

             เรียน ท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ก่อนที่จะมีการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ผมขออนุญาตแจ้ง

หลักเกณฑ์ส าหรับการพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม เพ่ือเป็นแนวทางในการพิจารณา คือ ตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพ่ิมเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘๙ 

และข้อ ๙๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 

และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

ข้อ ๘๙ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้  โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้

เงื่อนไข  ดังต่อไปนี้ 

 (๑)ให้กระท าได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้าน

การบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่

จัดท าเพ่ือบ าบัดความเดือนร้อนของประชาชน ทั้งนี้   ต้องเป็นตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 (๒)ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบ

แล้ว 

 (๓)เมื่อได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมแล้ว  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการก่อหนี้ผูกพัน

และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป  หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้

การจ่ายขาดเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป 

 ..............................................” 

   ครับ  ดูจากปัญหาที่หมู่บ้านแต่ละหมู่ได้แจ้งมาในเรื่องของระบบประปา  โดยเฉพาะในช่วงนี้เป็นช่วงที่

แล้งสุดๆมีความต้องการน้ าในเรื่องอุปโภคบริโภค หากขาดน้ ากินน้ าใช้ก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ก็ถือ

เป็นเรื่องเร่งด่วนจริง ๆ ดังนั้น การพิจารณาก็อยู่ทีสมาชิกสภาฯทุกท่าน ที่จะพิจารณาอนุมัติ ส าหรับแนวทางก็

เห็นว่าเป็นเรื่องท่ีควรด าเนินการโดยเร่งด่วน  ครับ 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

        ครับ  อย่างที่ได้น าเรียนท่านสมาชิกทุกท่านไป  คือในส่วนของโครงการของหมู่บ้านที่ได้เสนอมา หาก

ท่านไดเห็นว่าไม่ถูกต้องหรือมีความกังวลใจในเรื่องใด ก็ขอให้อภิปรายสอบถามท่าน ผอ.ช่าง ให้ท่านได้อธิบาย 

อย่างเช่นของหมู่ ๑ อยากจะขออนุญาตสอบถามรายละเอียดของประมาณการ คืองานขุดที่ท่านได้ก าหนด

ค่าแรงงานไว้ ๑๖,๑๔๓.๗๕ บาท (ยังไม่รวมค่าแฟคเตอร์เอฟ) ซึ่งเท่าท่ีพยายามที่จะแก้ปัญหามา ผู้รับจ้างคิด
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ค่าด าเนินการอยู่ที่ประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท  ไม่ทราบว่าถ้าประมาณการอย่างนี้จะมีผู้รับจ้างไหม หากไม่มีทาง

กองช่างจะช่วยด าเนินการให้ได้หรือไม ่ 

นายทัตธน  หาดพรม   สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑ 

         เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  ผมเป็นห่วงในเรื่องที่ช่างได้ประมาณการงานขุดกรวดทราย ซึ่งดูของ

บ้านหมู่ ๗ มีพ้ืนที่ ๑๖๐ ลบ.ม. ค่างานอยู่ที่ ๒,๗๕๕ บาท กับของบ้านหมู่ ๑ พ้ืนที่ ๙๓๗.๕๐ ลบ.ม. มีค่างาน

อยู่ที่ ๑๖,๑๔๓.๗๕ บาท จะท าได้หรือ ถ้าดูวัสดุและค่าแรงจะอยู่ที่ ๓๕,๑๓๒,๒๕ บาท ไม่ทราบว่าผู้รับจ้างที่

ไหนจะมาท าเพราะว่าราคาถูกมาก ท าอาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  ถ้าเป็นไปได้

อยากจะรบกวนช่างช่วยหาคนมาท าให้ด้วย ครับ 

นายธีรยุทธ์  วรรณงาม  ผู้อ านวยการกองช่าง 

เรียน ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯที่เคารพ  ขออนุญาตอธิบายในส่วนที่สอบถาม ลักษณะ

ของการท างานการขุดโดยหลักวิชาช่างหรือการขุดเพ่ือฝังท่อซีเมนต์(กลม) การคิดพ้ืนที่ในการขุดจะสามารถคิด

ได้เฉพาะพ้ืนที่ของบ่อ จากเส้นผ่าศูนย์กลางบ่อแล้วขุดออกมา แต่ในครั้งนี้การออกแบบขุด กว้างคูณยาว ๑๕*

๑๕ เมตร จากการดูสถานที่จริงซึ่งจะเป็นการขุดเปิดกว้าง แล้วเอาท่อวางเพราะปัญหาเท่าท่ีทราบคือเวลาขุด

ทรายจะไหลทรุดลง ท าให้วางท่อล าบาก วิธีแก้ก็คือขุดให้มีพ้ืนที่ก่อนแล้วถึงเอาท่อลง เพ่ือที่คนจะได้ลงไป

ท างานสะดวกในเวลาที่จะเชื่อมท่อจะท าได้ง่ายขึ้น ปริมาณดินชุดอยู่ที่ ๙๓๗ คิว มีค่าแรงอยู่ ๑๖,๑๔๓.๗๕บาท     

จ านวนนี้เป็นงานต้นทุนไม่รวมค่าแฟ็กซ์เตอร์ ในส่วนนี้เป็นข้อก าหนดของการคิดค่าแรงในส่วนของงาน

ชลประทาน ถ้าผู้รับจ้างท างานลักษณะการขุดเปิด ก็จะสามารถท างานได้  แมกโครในกรณีนี้หมายความรวมถึง

การวางท่อ เป็นงานจ้างเหมายังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าผู้รับจ้างจะท าได้หรือไม่ได้ ในส่วนผมที่จะต้อง

รับผิดชอบในผู้ควบคุมงาน ก็จ าเป็นจะต้องอิงราคาของราคาพาณิชย์ฯไว้ก่อน  เพ่ือจะสามารถชี้แจงผู้

ตรวจสอบฯไดค้รับ 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภา ฯ 

 ครับ ก็ต้องขอขอบคุณทางผอ.ช่างที่ได้กรุณาชี้แจงในส่วนของโครงการระบบประปาหมู่บ้าน 

โดยเฉพาะในส่วนของบ้านหาดเค็ต หมู่ ๑ ก็ขอให้ท่านได้กรุณาควบคุมดูแลงานให้ได้ตามแบบที่ก าหนด ซึ่งจะ

ท าให้เป็นระบบบ่อน้ าใสที่เป็นมาตรฐาน ส าหรับโครงการอื่นๆ อีก ๕ โครงการ จะมีปัญหาหรือสงสัยในส่วน

ของการประมาณการของช่างหรือไม่ ถ้ามีก็ขอเชิญสอบถามช่วงนี้ ครับ 

นายพิทยา  วิชัยยา  สมาชิกสภาฯ หมู่ ๕ 
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 เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมเป็นห่วงในส่วนของโครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านหมู่ ๕ 

อยากจะขอให้ทาง ผอ.ช่าง ได้ช่วยหาผู้รับจ้างมาด าเนินการให้ด้วย เพราะวัสดุอุปกรณ์บางอย่าง เช่น ทราย

กรอง ต้องไปหาซื้อจากจังหวัดอ่ืนที่ห่างไกล เกรงจะหาผู้รับจ้างมาด าเนินการยากขึ้น อีกท้ังเป็นกรณีเร่งด่วน

ด้วยครับ 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

 ครับ ไม่ทราบว่ามีท่านสมาชิกสภาฯ ท่านใดมีความประสงค์ที่จะชี้แจงหรือสอบถามในท่ีประชุมอีก  

ถ้าไม่มีท่านใด ประสงค์ที่จะอภิปราย  ผมจะขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้ลงมติอนุมัติการจ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวน ๖ โครงการ  จ านวนเงินทั้งสิ้น    ๑,๖๘๐,๒๐๐   บาท ครับ 

ที่ประชุม   เห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๙ เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง 

๓.๗ เรื่องพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ ) (รายละเอียดตามเอกสารที่
แนบ) 
นางธัญญาพันธ์   สุขนันตพงศ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ 
 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯและคณะผู้บริหารฯที่เคารพ ตามเอกสารที่ได้แจกท่านใน
เรื่องขอแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) จากบัญชีสรุปโครงการพัฒนา ทั้งสิ้น ๗ ยุทธศาสตร์มี
รายละเอียด ดังนี้ 
๑)ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แบ่งเป็น 
 ๑.๑ แนวทางการพัฒนายกระดับการศึกษาและเพ่ิมอัตราการเรียนต่อจ านวน ๑๓  โครงการ 
งบประมาณ  ๓,๗๗๖,๒๐๐ บาท 
 ๑,๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามวิถีพุทธ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน ๑๐  โครงการ งบประมาณ ๒๓๕,๐๐๐ บาท 
๒)ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณสุข  แบ่งเป็น 
 ๒.๑ แนวทางการรณรงค์ “รักษ์สุขภาพ”  จ านวน  ๘  โครงการ  งบประมาณ  ๑,๒๐๘,๐๐๐ บาท 
 ๒.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพ  จ านวน ๔ โครงการ 
งบประมาณ  ๑๙๐,๐๐๐  บาท 
๓)ยุทธศาสตร์ด้านสังคม  แบ่งเป็น 
 ๓.๑ แนวทางการส่งเสริมสังคมเป็นสุข   จ านวน ๕  โครงการ  งบประมาณ  ๑๓๔,๕๐๐ บาท 
 ๓.๒ แนวทางการสร้างเสริมกระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   จ านวน ๗  โครงการ 
งบประมาณ  ๗๔๘,๐๐๐  บาท 
 ๓.๓ แนวทางการส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งองค์กรชุมชน เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงสวัสดิการที่
จ าเป็นอย่างทั่วถึง  จ านวน ๒  โครงการ  งบประมาณ  ๔๑๔,๐๐๐  บาท 
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๔)ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ  แบ่งเป็น 
 ๔.๑ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  จ านวน ๗ โครงการ งบประมาณ 
๖๑๐,๐๐๐ บาท 
 ๔.๒ แนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคล การจัดหาวัสดุที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของ
ท้องถิน่  จ านวน  ๑๘  โครงการ  งบประมาณ  ๕๔๒,๙๐๐  บาท 
๕)ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภค  แบ่งเป็น 
 ๕.๑ แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอย่างทั่วถึง  จ านวน  ๕  โครงการ 
งบประมาณ   ๑,๑๑๐,๐๐๐  บาท 
 ๕.๒ แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  จ านวน  ๑๐ 
โครงการ  งบประมาณ   ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
๖)ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แบ่งเป็น 
 ๖.๑ แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์เดิมและสร้างพ้ืนที่ป่าเพ่ิม  จ านวน ๔  โครงการ งบประมาณ 
๑๒๐,๐๐๐  บาท 
 ๖.๒ แนวทางการพัฒนาควบคุมและวางระบบก าจัดขยะมูลฝอย การลดปัญหามลพิษทางอากาศและ
น้ า  จ านวน  ๒  โครงการ  งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท 
๗)ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  แบ่งเป็น 
 ๗.๑ แนวทางการพัฒนาอาชีพเดิมและสร้างอาชีพใหม่  จ านวน  ๗  โครงการ  งบประมาณ  
๒๙๕,๐๐๐ บาท 
 ๗.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการตลาดและการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน  จ านวน  ๒  โครงการ 
งบประมาณ  ๙๐,๐๐๐  บาท 
 ๗.๓ แนวทางการสร้างคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร  จ านวน  ๑  โครงการ งบประมาณ ๔๐,๐๐๐ 
บาท   
  ซึ่งรวมทั้งสิ้นจ านวน  ๑๐๕  โครงการ งบประมาณ  ๑๐,๖๐๓,๖๐๐  บาท  ถือเป็นแผนพัฒนาฯของปี
พ.ศ. ๒๕๖๐  ส่วนแผนพัฒนาฯของปีพ.ศ. ๒๕๖๑ และ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีรายละเอียดที่ได้แจกให้สมาชิกสภาฯทุก
ท่านแล้ว  รวมทั้งรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) จึงขอเสนอให้ได้
พิจารณารายละเอียดไปพร้อมกัน (ตามเอกสารที่แนบ) 
นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ  
 ครับ  ผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน  ในส่วนของการพิจารณาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ )นี้ ที่ผ่านมา  เราได้น าเข้าสู่สภาฯเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนมิถุนายน แต่ได้
มีระเบียบเปลี่ยนแปลงจากภายในเดือนมิถุนายน มาเป็นภายในเดือนพฤษภาคม ดังนั้น  ทางเจ้าหน้าที่จึงได้น า
แผนพัฒนาฯเสนอสภาฯเร็วขึ้น  ซึ่งอ านาจและหน้าที่ของสภาฯในวันนี้ คือให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ 
แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ถือว่าได้ผ่านการประชุมประชาคมในระดับต าบลไปเรียบร้อยแล้ว  และเม่ือเข้าสู่การ
พิจารณาในระดับคณะกรรมการพัฒนาแผนฯ และคณะกรรมการสนันสนุนแผนฯ ก็มีตัวแทนของสภาฯเช้าร่วม
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ในทุกขั้นตอนอยู่แล้ว ก็คงไม่น่ามีปัญหาอะไร  แต่แม้ว่าหากมีโครงการฯใดโครงการหนึ่งไม่เข้ามาอยู่ในแผนฯ ก็
ยังสามารถเสนอเข้ามาพิจารณาใหม่ได้  แต่ทั้งนี้ จะต้องผ่านคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล และคณะกรรมการสนับสนุนแผนพัฒนาฯ เสียก่อน  ทุกท่านคงจะเข้าใจ  ซึ่งการพิจารณาเห็นชอบ
แผนพัฒนาฯในการประชุมครั้งนี้  ถือว่าได้ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งจะต้องให้ที่ประชุมสภาฯเห็นชอบภายในเดือนพฦษภาคม ไม่ทราบว่า  มีท่านใดจะ
สอบถามหรือแสดงความเห็นเป็นประการอ่ืน ก็ขอเขิญครับ 
 เมื่อไม่มีท่านสมาชิกสภาฯ ได้แสดงความเห็นเพ่ิมเติม ผมก็จะขอมติในที่ประชุมสภาฯ ลงมติให้ความ
เห็นชอบ  ครับ 
ที่ประชุม   มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง  ๑๙  เสียง  ไม่ออกเสียง  ๑ เสียง  ไม่เห็นด้วย – เสียง 

       ระเบียบวาระที่ ๔    เรื่องอ่ืน ๆ 

 ๔.๑ เรื่องการจัดงาน “ประกวดผลผลิตมะม่วงต้าบลเมืองจัง”ประจ้าปี ๒๕๕๙ 

นายวิชัย  อินท า  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ อ าเภอภูเพียง 

 เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และคณะผู้บริหารฯ เนื่องจากวันนี้ทางเกษตรอ าเภอติดภารกิจ

ประชุมเกษตรอ าเภอ ได้มอบหมายให้ผมมาร่วมประชุมเพ่ือแจ้งถึงการจัดงานฯที่จะมีขึ้นในวันที่ ๒๗ – ๒๘ ที่

จะถึงนี้อีกครั้งหนึ่ง  ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแจ้งโครงการบรรเทาภัยแล้ง ตอนนี้เรื่องขอขยายเวลาของทาง

ส่วนกลาง อยู่ที่ส านักปลัดกระทรวงก าลังเสนอเข้าสู่ คชพอ. เพื่อเป็นการเตรียมการให้โครงการที่คาดว่าไม่เสร็จ

ภายในเดือนพฤษภาคม ขอให้ด าเนินการประชุมเพ่ือขอมติของคณะกรรมการจากกลุ่ม ส่ง ศกบต.เพ่ือส่งให้

คณะกรรมการระดับอ าเภอ เพ่ือส่งไปจังหวัดต่อไป ซึ่งเรื่องขอขยายเวลาทั้งหมดทางส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการ

รอผ่านประชุมครม. จึงขอให้หมู่บ้านหรือกลุ่มที่คาดว่าไม่แล้วเสร็จ ได้จัดประชุมและส่งมาในนามกลุ่ม 

นายประสิทธิ์  จันทร์ดี   นักวิชาการเกษตร ต.เมืองจัง 

 เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในส่วนของหมายก าหนดการที่

แจกไป จะมีการเปลี่ยนแปลงคือในเรื่องของการจัดประกวดจัดกระเช้ามะม่วง จากวันที่ ๒๘ พ.ค. เป็นวันที ๒๗ 

พ.ค. โดยหมู่บ้านละ ๑ทีม (๒ คน) ให้เตรียมวัสดุตกแต่งมาเอง อบต.เตรียมกระเช้าให้บริการ จะมีเงินรางวัล 

๑,๒ ,๓ และรางวัลชมเชย ๗ รางวัล รวมถึงส้มต าลีลา ตอนนี้ยังไม่มีใครมาสมัครหรือส่งรายชื่อ รบกวนช่วย

ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันเลื่อนจากช่วงเช้ามาเป็นช่วงบ่าย ก็เป็นห่วงว่า จะไม่มีคนมาสมัคร อีกประการเรื่อง

การเตรียมงานจัดสถานที่ ส าหรับเต๊นท์ประมาณ ๑๓ หลังมีหมู่ ๙ จ านวน ๕ หลัง ที่เหลอืหมู่ ๑ และอบต. 

ส่วนโต๊ะและเก้าอ้ีขอรบกวนของหมู่๙ ,๑ เวทีใช้ของหมู่ ๔ ก็อยากขอให้ประชาสัมพันธ์คนมาร่วมงาน และมา
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ช่วยเตรียมงานเริ่มตั้งแต่วันที่ ๒๖ ไปครับ  ส าหรับการส่งประกวดคือ ส้มต าลีลา (มะม่วง) และจัดกระเช้า

มะม่วง ขอให้ส่งหมู่บ้านละทีม ส่วนประกวดผลผลิตมะม่วงทั้งหมด ๖ พันธุ์ คือ เขียวเสวย ,น้ าดอกไม้สีทอง 

น้ าดอกไม้เบอร์ ๔ ,โชคอนันต์ ,พิมเสนมัน ,เขียวใหญ่ รับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น โดยจะให้

รางวัลชมเชยทุกคน ๕๐ รายต่อ ๑ สายพันธุ์ รายละ ๕๐ บาท (หากได้รางวัล ๑,๒,๓ แลว้ ๕๐ บาทขอคืน 

รางวัลที่ ๑ จ านวน ๕๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ จ านวน ๓๐๐ บาท รางวัลที่ ๓ จ านวน ๑๐๐ บาทพร้อมเกียรติบัตร 

ครับ (รายละไม่เกิน ๓ ชุด จ านวน ๓ ใบมีข้ัวติด) 

นายบุญนะ   ตามล   ประธานสภาฯ 

 ในส่วนของผู้เข้าร่วมประกวดทั้ง จัดกระเช้า(มะม่วง)และส้มต าลีลา(มะม่วง) ก็ได้ยินทางผู้ใหญ่บ้าน

ประกาศ ก็อยากจะขอให้ทางเกษตรไปติดตามที่ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน น่าจะได้มีความชัดเจนมากข้ึน 

 ๔.๒ เรื่องการซ่อมไฟกิ่ง ของพนักงานต้าบลเมืองจัง 

นายทัตธน  หาดพรม   สมาชิกสภาฯ หมู่ ๑ 

 เรียนท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาฯทุกท่าน  เรื่องของไฟกิ่งซึ่งเคยพูดกันมาแล้ว ที่แจ้งมาไม่ได้

ไปซ่อม จะท าอย่างไร เป็นปัญหากับชาวบ้านต้องมาทะเลาะกับผู้ใหญ่ ,ส.อบต. ถ้าเป็นลักษณะนี้ขอเสนอให้แต่

ละหมู่บ้านจ้างช่างเอง โดยก าหนดจุดละก่ีบาท แล้วมาเบิกอุปกรณ์ที่อบต. ท าได้หรือไม่ เนื่องจากไปเช็คมาแล้ว

ว่า ช่างไม่ได้ไปซ่อมเลย 

นายบุญนะ  ตามล  ประธานสภาฯ 

 ผมขออนุญาตว่า เรื่องนี้มันเป็นปัญหายืดเยื้อมาหลายครั้งแล้ว  จะขอให้เป็นหน้าที่ของปลัด ,ผม ,ท่าน

บุญธรรม แสนดวงแก้ว(รองประธานสภาฯ)และท่านม้าย สงคราม (รองนายก อบต.) จะมาร่วมกันเคลียร์เรื่องนี้  

ว่ามีสาเหตุเท็จจริงแค่ไหนเพียงไร แต่จะไปยกเลิกในทันทีทันใดคงไม่ได้  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย  

ในการแจ้งให้ซ่อมแซมไฟกิ่ง ขอให้แจ้งไปที่ผู้ช่วยธุรการ เพื่อเป็นคนกลางในการรับเรื่อง และช่วยแจ้งสาเหตุ 

อาการหรือเสียตรงไหน อย่างไร ไว้ด้วย ทางผู้ช่วยธุรการจะได้เขียนไว้ในเอกสารใบแจ้งซ่อม แล้วถ่ายเอกสาร

ให้ช่างไปด าเนินการ ซึ่งช่างจะมีสมุดรายงานประจ าวัน มีช่องให้ผู้แจ้งหรือสมาชิกสภาฯ เซ็นก ากับเวลาที่ซ่อม

เสร็จ รวมถึงผู้บังคับบัญชาด้วย  ทางเราจะได้มาตรวจสอบตามหลักฐานในเอกสารอีกอย่าง  ผิดถูกว่ากันไป

ตามนั้น  หวังว่าทุกท่านคงจะเห็นด้วยและยินดีที่จะให้โอกาสตามที่เสนอมานี้ ครับ 

ที่ประชุม   รับทราบ 
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ปิดประชุม  เวลา  ๑๖.๐๐ น 
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